



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Đến: Tất cả những người tham gia, đối tác và nhân viên ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển
Chủ đề: Kỷ niệm Tuần lễ Công nhận Chuyên viên Hỗ trợ Trực tiếp

Tất cả nhân viên chúng tôi tại ODDS đều biết ơn các chuyên viên hỗ trợ trực tiếp Oregon (Direct Support Professionals - DSP), nhân viên hỗ trợ cá nhân, chuyên viên hỗ trợ trực tiếp về khủng hoảng và kỹ thuật viên về khủng hoảng sức khỏe, là những người cung cấp dịch vụ trên toàn tiểu bang. Xin cảm ơn những đóng góp tối quan trọng của quý vị!

Quý vị là trụ cột trong hệ thống của chúng ta. Chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho hơn 30.000 người dân Oregon bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD) nếu không có sự cam kết và lòng trắc ẩn của quý vị.

Tuần lễ từ ngày 11 đến 17 tháng 9 là Tuần lễ Công nhận các Chuyên viên Hỗ trợ Trực tiếp của Oregon. Thống đốc Kate Brown đã ban hành [tuyên bố này để tôn vinh lực lượng lao động hỗ trợ trực tiếp I/DD của Oregon](#). Xin vui lòng hiểu rằng: Lòng biết ơn của chúng tôi vượt ngoài phạm vi của tuần lễ này.

Sự cống hiến của quý vị đã không lay chuyển qua những hoàn cảnh khó khăn với mùa đại dịch, tình trạng thiếu thốn nhân sự, thời tiết khắc nghiệt và những thử thách khác. Những đóng góp, kỹ năng và chuyên môn của quý vị giúp cải thiện cuộc sống của rất nhiều người dân Oregon. Tôi biết sự đóng góp của quý vị vượt xa hơn và cao hơn nhiệm vụ của mình theo những cách thức mà những người khác không biết được. Xin cảm ơn quý vị!

Tôi xin công nhận và đánh giá cao tất cả những gì quý vị thực hiện. Niềm đam mê của quý vị trong việc cung cấp các dịch vụ lấy con người làm trung tâm là một nguồn cảm hứng.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Xem các Thông điệp trước đây của Giám đốc tại

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @ oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng mà quý vị ưa thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi dưới tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Khiếm thính, khiếm thị-khiếm thính, khiếm thính hoặc có khuyết tật phát âm. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.